

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 มีมติในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552 ณ อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง *อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ : ภาพสะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบันและแนวทางในอนาคต* และการบรรยายพิเศษ เรื่อง *ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ* โดย ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการเผยแพร่การปาฐกถาพิเศษ และ การบรรยายพิเศษ ดังกล่าวในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th/higher_education.htm ด้วย

2. สรุปรายงานการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการอุดมศึกษา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หัวหน้าคณะ) นายสุเมธ แย้มมนุญ เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางฉันทวิทย์ สุชาติานนท์ รองเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศาสตราจารย์สุทัศน์ ฟูเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์วันชัย ดีเอโกนามกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการอุดมศึกษา “พลวัตใหม่ของการอุดมศึกษาและการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” (The 2009 World Conference on Higher Education : “The New Dynamics of Higher Education and Research for Societal Change and Development - WCHE 2009) ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2552 ณ UNESCO สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกด้านการอุดมศึกษาแห่งปี 2009 ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ นักวิจัยจากกระทรวงการศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คนจาก 150 ประเทศทั่วโลกทุกภูมิภาคของโลก มีการอภิปรายและมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับทิศทางการอุดมศึกษา โดยพิจารณาถึงพลวัตใหม่ที่จะนำมาใช้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนานโยบายด้านการอุดมศึกษา และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอุดมศึกษาและการวิจัยที่ตอบสนองสิ่งท้าทายต่างๆ ของโลก รวมทั้งบทบาทของการอุดมศึกษากับการมีส่วนร่วมผิชอบต่อสังคม หัวข้อหลักของการประชุม คือ พลวัตใหม่ของการอุดมศึกษาและการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ 3 หัวข้อย่อย ประกอบด้วย (1) ความเสมอภาค โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพของการจัดการอุดมศึกษา (2) ความเป็นสากล การเปิดสู่ภูมิภาค และความเป็นโลกาภิวัตน์ของการอุดมศึกษา และ(3) การเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมของการอุดมศึกษา [อ่านสรุปรายงานการประชุมที่นี่](#)



3. เรื่อง ตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมเห็นชอบการตั้งรองศาสตราจารย์ พิณดี รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายโอบาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานและการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

4. เรื่อง การจัดการศึกษาโครงการพัฒนาครู/ผู้บริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ :

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาครู/ผู้บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กรณีรับผู้ที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) โดยการเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2533 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ประชุมเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา กรณีดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

1. จัดให้นักศึกษาในหลักสูตร ฯ ศึกษาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ
2. ให้ติดตามและชี้แจงผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วทุกคนมาเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมให้

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สำเร็จการศึกษาเอง และเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ ของทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

5. เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2552 : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีลงนามใน (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป

6. เรื่อง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสนอขอรับรองวิทยฐานะเพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญาตาม

มาตรา 54 มาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2552

7. เรื่อง (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ :

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอ(ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 (เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเพิ่มขึ้นอีก 5 ด้าน ซึ่งมีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อยู่ด้วย) ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการที่จะสนับสนุนการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดการที่เสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณากำหนดเป้าหมายของโครงการ ฯ ให้มีความชัดเจน และกำหนดรูปแบบการจัดการโครงการฯ ที่เหมาะสมโดยมีกลไกการตรวจสอบที่ทำให้เกิดงานวิชาการที่มีคุณภาพแล้ว เสนอ กกอ. พิจารณาอีกครั้ง

